

ข่าวเลขที่ 18

5 ธันวาคม 2560

## พาณิชย์เปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดน้ำคลองลัดมะยม”

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เศรษฐกิจท้องถิ่น นับเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงดำเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกร วิชากิจชุมชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อยกระดับศักยภาพการค้าในประเทศ ให้สามารถ ขยายตลาดไปสู่ตลาดในภูมิภาค โดยใช้ระบบกลไกตลาดที่กรมฯ ดูแลและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนโครงสร้างทางการค้าให้เอื้อต่อความเจริญเติบโตของท้องถิ่น ยกย่องรายได้ให้กับ ประชาชน สนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน กรมการค้าภายใน จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตั้งแต่ปี 2559 โดยปัจจุบันเปิดตลาดต้องชมแล้ว 159 แห่ง ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาด ประชากรัฐ เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐในการส่งเสริมตลาดชุมชน โดยการพัฒนาตลาดใหม่และบริหารจัดการเพิ่มพื้นที่ในตลาดที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีพื้นที่ในการค้าขายโดยดำเนินการใน ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท มี “ตลาดประชารัฐต้องชม” เป็นหนึ่งในโครงการฯ โดยกำหนดจัดพิธีเปิดตัว โครงการตลาดประชารัฐ (Grand Opening) พร้อมกันทั่วประเทศ

กรมการค้าภายใน จึงได้คัดเลือกตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็น “ตลาดประชารัฐต้องชม” แห่งแรก เนื่องจากตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของชุมชน ช่วยกันพัฒนา อนุรักษ์ลำคลอง และวิถีชีวิตริมคลองไว้ทำให้คนในชุมชนได้มีที่ขายของ อันเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง รายได้ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ประกอบกับตลาดแห่งนี้มีจุดเด่นมากมาย ทั้งอาหาร และ สินค้าท้องถิ่น ซึ่งกรมการค้าภายในได้เข้ามาสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้มีเอกลักษณ์ พานิชย์ และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อมั่นว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้ และผู้เกี่ยวข้องจะช่วยกันพัฒนา ปรับปรุง และดูแลตลาด จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ปริมาณครบถ้วน และสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยตามเจตนารมณ์ของ ตลาดประชารัฐ จึงขอเชิญชวนประชาชนมาท่องเที่ยว ตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดน้ำคลองลัดมะยม” ซึ่งนอกจากจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแล้วยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย